

เมื่อ

พระเยซู

เสด็จมา

เพื่อท่าน

หลายปีที่อัลแมนโด วัลลาแดร์ส ได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้าย เขาอยู่ในร่างที่หมอมโซและพิการ เขาถูกตัดสินจำคุกสามสิบปีในคุกแห่งหนึ่งของประเทศคิวบาในสมัยประธานาธิบดีฟิเดลกาโตร เพราะเขาอธิษฐานในโบสถ์วันคริสต์มาส ผู้คุมทรมานและปล่อยให้เขาอดอยาก พุดจาหลบหลู่เขาต่างๆ นานา แต่เขาก็ยังคงปฏิเสธไม่ยอมละทิ้งความเชื่อที่เขา

มีบางสิ่งที่ทำให้เขาดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ สิ่งนั้นคือ คำมั่นสัญญาที่เขาให้กับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาร์ธา เขาทั้งคู่พบรักกันในคุก เธอประทับใจในความเชื่ออันมั่นคงของเขามาก หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่จัดพิธีแต่งงานที่ลานสนามบริเวณห้องขังอันเปลี่ยวเปล่าไปด้วยความเลื่อมใส ต่อมาคำสั่งย้ายมาร์ธาไปที่ไมอามี

การแยกกันสร้างความเจ็บปวดที่แสนสาหัส แต่อัลแมนโดก็แอบเขียนคำมั่นสัญญาส่งให้คนรักด้วยลายมือหวัดๆ ในเศษกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่มีคนทิ้งไว้ “ผมจะมาหาคุณ...ดาบปลายปืนที่จ่อหลังผมอยู่ไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไป”

ด้วยเหตุผลบางประการ นักโทษคนนี้อวดฝันว่าทั้งคู่จะสามารถกล่าวคำปฏิญาณต่อพระเจ้า และต่อหน้ากันและกันในโบสถ์ สักวันหนึ่งเขาทั้งสองจะอยู่ร่วมกันอีกครั้ง “ผมจะอยู่กับคุณตลอดเวลา” เขาบอกเธอ

คำมั่นสัญญาของอัลแมนโดประคองให้เขาผ่านเรื่องที่ทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่เสียความรู้สึกทุกซักราชอยู่หลายปี และเป็นกำลังใจให้มาร์ธาทำงานต่อไป เธอทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อให้สาธารณชนรับรู้สภาพที่น่าสงสารของสามีเธออย่างไม่เคยสิ้นหวัง

1. พระสัญญา

บางครั้งเราอาจถูกทดลองใจทำให้สงสัยว่า จริงหรือที่พระคริสต์จะเสด็จลงมาจากฟ้าเพื่อจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ใหม่ เพราะเราแยกจากพระองค์เป็นเวลานานแล้ว ทุกอย่างจบลงด้วยความสุขและเต็มไปด้วยเกียรติ หลังจากที่ต้องผ่านประวัติศาสตร์อันทารุณเกินกว่าที่จะเห็นตอนจบอันสวยงาม มีสิ่งเดียวที่สามารถทำให้เราอยู่อย่างมีความหวังในหัวใจ นั่นคือ พระสัญญาการเสด็จกลับมาของพระเยซู ก่อนที่พระองค์จะอำลาจากบรรดาอัครสาวกกลับไปสู่สวรรค์ พระเยซูทรงประทานคำมั่นสัญญาดังนี้

“อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเรากลบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีก และรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” **ยอห์น 14:1-3**

ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงให้ความมั่นใจแก่บรรดาผู้ติดตามพระองค์ว่า “เราจะกลับมา!” พระองค์ทรงสัญญาว่าจะกลับมาและรับเราทั้งหมดที่เชื่อพระองค์ไปยังสถานที่พิเศษที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ประมาณ 2500 ครั้ง ความจริงก็คือพระเยซูจะเสด็จกลับมาถึงโลกนี้เป็นครั้งที่สอง ซึ่งมีความแน่นอน เหมือนกับการที่พระองค์ทรงมีชีวิตรบนโลกเมื่อสองพันปีที่แล้วนั่นเอง นานมาแล้วพระเจ้าทรงสัญญาว่า พระเมษโปดก (ลูกแกะของพระเจ้า) จะเสด็จมา

พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดบาปจะทรงรับเอาความบาปของเราไว้และทรงให้อภัยบาปแก่มนุษย์ พระสัญญาอันดูเหมือนจะดีเกินคาดสำหรับหลายคนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยชั่วชีวิตที่ยาวนานบนโลกเก่าแก่ใบนี้ แต่พระเจ้าเสด็จมาและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระสัญญาเป็นจริงด้วยข่าวดี ที่มากเกินกว่าที่มนุษย์ชาติจะจินตนาการได้ พระสัญญาของพระองค์ที่จะเสด็จกลับมาบังโลกอีกเป็นครั้งที่สอง จะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน เราสามารถวางใจพระองค์ผู้ทรงรักเราว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและอยู่กับอย่างพร้อมหน้าในหมู่ประชาชาติของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงชำระค่าความบาปแทนให้ด้วยราคาที่ไม่สามารถประเมินได้

ตลอดเวลาของการคุมขังอัลแมนโด วิลลาเดร์ส ยังคงแอบส่งบทกลอนข้อความและภาพวาดต่างๆ ให้มาร์ธา และบางส่วนได้กลายเป็นงานพิมพ์ของเธอในที่สุด โวหารที่ไพเราะของอัลแมนโดทำให้โลกต้องหลงใหลและเงี้ยวหูฟัง รัฐบาลเริ่มกดดันให้ประธานาธิบดีคาสโตรปล่อยนักโทษเหล่านั้นเสีย ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงเป็นการส่วนตัว จนในที่สุดเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1982 นายอัลแมนโด วิลลาเดร์ส ถูกส่งตัวกลับโดยบินตรงไปยังกรุงปารีส เขาแทบไม่เชื่อตัวเองว่าได้รับอิสรภาพจริงถึงแม้เครื่องบินจะลงจอดเรียบบร้อยแล้วก็ตาม ในที่สุดความหวังอันแรงกล้าที่เขาทำให้ผ่านพ้นความทุกข์ทรมานที่ต้องรอคอยนานถึงยี่สิบปี อัลแมนโด จึงได้เข้าสู่อ้อมกอดของมาร์ธา

สองสามเดือนต่อมา ผู้คนได้เห็นคู่รักยืนในคำสัตย์ปฏิญาณในโบสถ์เคนตตีเคิแรนน์ ที่ไม่อาจมีความสุข ในที่สุดทั้งคู่กลับมากลืนอย่างสมบูรณ์ คำสัญญาที่ว่า “ผมจะมาหาคุณ” ได้กลายเป็นจริง

ท่านจินตนาการได้ไหมว่า การอยู่พร้อมหน้ากันนั้นช่างวิเศษอย่างไร ทำให้เราเห็นพระคริสต์แบบสองต่อสอง? ข่าวประเสริฐของพระองค์จะกลืนกินความโศกเศร้า ความผิดหวัง ความหงุดหงิด ความเจ็บปวดที่ซ่อนเร้นในใจเรา การเสด็จกลับมาของพระเจ้าจะทำให้เราสมปรารถนาและสมหวังในสิ่งต่างๆ นานาอย่างน่าตื่นตะลึงที่สุด และเราจะได้อยู่พร้อมหน้ากัน ใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างวิเศษสุดในจักรวาลตลอดไป

พระเจ้ากำลังเสด็จมาในไม่ช้า ท่านสนใจที่จะพบพระองค์ไหม?

2. พระเยซูจะเสด็จมาอย่างไร?

(1) พระเยซูจะเสด็จมาอย่างไร? จริงหรือ?

“นี่แน่ะ เรา (พระเจ้า) บอกพวกท่านไว้ก่อน

แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกท่านว่า ‘ดูสิ ท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร’ อย่าออกไป หรือบอกว่า ‘ดูสิ อยู่ที่ห้องชั้นใน’ ก็อย่าเชื่อ เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น” **มัทธิว 24:25-27**

เราเห็นแสงฟ้าแลบมาแต่ไกล การเสด็จมาขององค์พระเจ้าจะไม่เกิดในที่ลับหรือตามที่เราคิดขึ้นเอง

(2) พระเยซูจะกลับมาอีกในร่างของมนุษย์จริงหรือ?

“เมื่อพวกเขา (เหล่าผู้ติดตามพระเจ้า) กำลังเขม่นมองดูฟ้า ในขณะที่พระองค์ (พระเจ้า) เสด็จขึ้นไป มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆ พวกเขา สองคนนั้นกล่าวว่า ‘ชาวกาลิลีเอ๋ย’ ทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์? **พระเจ้าของคัมภีร์ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น” กิจการของอัครทูต 1:10-11**

วันที่พระองค์ทรงจากโลกนี้ไป ทูตสวรรค์ให้ความมั่นใจแก่เหล่าสาวกว่า “พระเจ้าของคัมภีร์” จะเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ และไม่ใช่ใครที่ไหนที่จะเสด็จ กลับมา พระคริสต์จอมกษัตริย์จะเป็นองค์เดียวกับพระองค์ ผู้ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาคนตาบอดให้มองเห็น ตรัสกับหญิงที่ล่วงประเวณีอย่างสุภาพอ่อนน้อม เช็ดน้ำตาผู้โศกเศร้าและยินดีให้เด็ก ๆ นั่งที่ตักของพระองค์ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนที่คาลวารี ทรงพักผ่อนในหลุมศพและทรงฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สาม

(3) เราจะสามารถเห็นพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาไหม?

“นี่แน่ะ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และ **นิยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์” วิวรณ์ 1:7**

ทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมจะเฝ้ามองการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ ทุกคนที่มีชีวิตจะเป็นประจักษ์พยานการเสด็จกลับมาของพระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง

พระเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองว่าจะมีกี่คนที่เห็นการเสด็จกลับมาของพระองค์?

“เมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า **มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกข์โศกแล้วจะเห็น บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่ง” มัทธิว 24:30**

มนุษย์ทุกคนบนโลกจะเป็นประจักษ์พยานในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์

(4) ใครจะมาพร้อมกับพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา?

พบแล้ว

“เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมด แล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์” **มัทธิว 25:31**

ลองจินตนาการดูว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อพระองค์เสด็จมาพร้อมความรุ่งโรจน์ที่ห้อมล้อมไปด้วย “เหล่าทูตสวรรค์ทั้งหมด”

(5) เราสามารถทำนายเวลาเสด็จกลับมาที่แน่นอนของพระเยซูได้หรือไม่?

“แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือ พระบุตร มีแต่พระบิดาองค์เดียว เพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อม เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” **มัทธิว 24:36, 44**

ถึงแม้ว่าทุกคนจะเห็นและได้ยินการเสด็จกลับมาอันเต็มด้วยพระรัศมีของพระเยซู แต่คนจำนวนมากไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการถือนั้น ท่านพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วหรือยัง?

3. เมื่อพระเยซูเสด็จมาอีกครั้ง พระองค์จะทำอะไร?

(1) พระเยซูจะทรงช่วยทุกคนที่รอคอยพระองค์ให้รอดพ้นจากบาป

“แล้วพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ตั้งมาก และให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว จากทั้งสี่ทิศ ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น” **มัทธิว 24:31**

หากท่านยอมรับพระเยซูให้เตรียมชีวิตจิตใจของท่าน ท่านจะได้ต้อนรับ พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดบาปของท่าน

(2) พระเยซูทรงให้คนชอบธรรมที่ตายแล้วที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพฟื้นคืนชีวิต

“คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์ และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน” **1 เธสะโลนิกา 4:16**

พระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์พร้อมด้วยพระสุรเสียงอันทรงอำนาจดังกึกก้องไปทั่วโลก ทรงเปิดหลุมศพทุกหลุมในสุสานทุกแห่ง ทำให้คนตายจากทุกยุค ทุกสมัยนับล้านๆ คนที่วางใจพระองค์กลับเป็นขึ้นมา นับว่าเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีอย่างหาใดเทียบได้

(3) เมื่อเสด็จกลับมา พระเยซูจะทรงเปลี่ยนแปลงคนชอบธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่

“หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบ

องค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” **ข้อ 17**

เพื่อเตรียมความเป็นนิรันดร์ องค์พระคริสต์ทรงเปลี่ยนร่างกายที่เน่าเปื่อย ของเราให้เป็นอมตะสวยงาม

“นี่แน่ะ ข้าพเจ้ามีความล้าลึกที่จะบอกกับพวกท่าน คือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน ในช่วงระยะเวลาเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะมีการเป่าแตร และพวกที่ตายแล้วจะถูกทำให้เป็นขึ้นโดยปราศจากความเสื่อมสลาย แล้วเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ เพราะว่า สิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้ต้องสวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้ และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตาย” **1 โครินธ์ 15:51-53**

เมื่อพระเยซูเสด็จมา “เราจะถูกเปลี่ยนแปลง” ลองคิดเพียงว่า ไม่มีอีกแล้วโรคไขข้ออักเสบ อัมพาต หรือมะเร็ง โรงพยาบาลต่างๆ และธุรกิจเกี่ยวกับคนตายต้องปิดบริการหมด พระคริสต์เสด็จมาแล้ว

(4) เมื่อเสด็จมาถึงพระเยซูจะทรงรับคนชอบธรรมทุกคนไปสวรรค์

ขณะที่ทรงประทับอยู่ในโลก พระเยซูได้ทรงประทานพระสัญญาด้วยพระองค์เองว่า “เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา” ในพระนิเวศของพระบิดาของเรา (ดูยอห์น 14:1-3) เปโตรพูดถึงมรดกของการไปบาป “ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่าน” (1 เปโตร 1:4) เราสามารถรอคอยการสำรวจเมืองมหัศจรรย์ทั้งหลายของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ และรู้จักกับพระบิดาแห่งสวรรค์ของเรา

(5) พระเยซูจะทรงทำลายความชั่วร้าย ความทุกข์ทรมานตลอดไป

คนธรรมที่ยังยืนกรานปฏิเสธพระกรุณาคุณของพระเยซู เท่ากับว่าพวกเขาได้พิพากษาตัวเองแล้วอย่างแท้จริง คนเหล่านี้จะรับรู้ถึงความบาปและความเฉยเมยที่เคยมี ทันทันทีที่จ้องไปที่พระพักตร์ของพระองค์ที่ลอยลงมาจากหมู่เมฆมาอยู่ตรงหน้าพวกเขา ทำให้เห็นความเจ็บปวดอันเหลือทนของพวกเขา คนเหล่านี้จะร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่า “จงล้มทับเราเถิด จงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และจากพระพิโรธของพระเมษโปดก” (วิวรณ์ 6:16) คนธรรมเหล่านั้นยอมตายเสียดีกว่าที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเยซู

ผู้ทรงทราบทุกสิ่ง พวกเขารู้ว่าเสียงฟ้าร้องดังสนั่นบนท้องฟ้า นั้นเคยเป็นคำอ้อนวอนอย่างสุภาพนิมนต์ให้ยอมรับพระคุณของพระเจ้า เขาเหล่านั้นมีแต่เสาะหาทรัพย์สินสมบัติเงินทองหรือตำแหน่งใหญ่โตอย่างบ้าคลั่ง บัดนี้เขาตระหนักแล้วว่า เขาได้ละเลยสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงในชีวิตของตนเอง

นี่คือการเปิดเผยที่น่าเศร้าใจ ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครสักคนที่ยากหลงทาง พระเจ้าทรงพบกับพระองค์เองว่า “เราไม่พอใจในความตายของคนอธรรม” (เอเสเคียล 33:11) พระองค์ “ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่” (2 เปโตร 3:9) พระเยซูทรงเชิญชวนเราว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก” (มัทธิว 11:28) แต่แทบไม่น่าเชื่อว่าบางคนไม่ยอมรับคำเชิญชวนทรงเกียรติของพระองค์

4. ท่านพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูหรือยัง?

ในการรับประกันอนาคตที่ทรงเกียรติให้เรา พระเยซูทรงมีต้นทุนแพงมาก “ในนิเวศของพระบิดาของเรา” ต้นทุนนั้นคือชีวิตของพระองค์นั่นเอง

“พระองค์ทรงถวายพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอ เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้ แล้วพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง ไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อนำความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอดคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ” ฮีบรู 9:28

พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดจากบาป ผู้ทรงยอมสละพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อกำจัดบาปให้แก่ท่านจะปรากฏ “เป็นครั้งที่สอง” และพระองค์จะทรง “นำความรอดมายังท่านทั้งหลายที่รอดคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ” พระคริสต์ทรงสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อช่วยให้เราแต่ละคนรอดจากบาป หากพระองค์ไม่เสด็จกลับมาครั้งที่สอง การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนก็ไม่มี ความหมายอะไร พระคริสต์ทรงปรารถนาให้เราที่บ้านที่ปลอดภัยเพื่ออาศัยตลอดนิรันดร์กับพระองค์ เพื่อให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นสักวันหนึ่ง เราต้องยินยอมให้พระองค์เป็นเจ้าของใจของเราเอง ในฐานะพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดบาปและฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสียแต่วันนี้

เช้าวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เด็กชายเล็กๆ คนหนึ่งวิ่งไปยังหมู่บ้านชั้นตุงทางเหนือของจีน ตะโกนว่าเขาเห็นเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้า ผู้ถูกกักกันทั้งหลายที่ยังวิ่งได้ต่างกรูกันออกมาและแหงนหน้าดูหมู่เมฆ เป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่ชายหญิงเหล่านี้ถูกกักกัน และถูกจับแยกให้อยู่อย่างทุกข์ทรมาน การถูกตัดสิทธิ ความวิตกกังวล การที่พวกเขาถูกญี่ปุ่นจับขังเพราะอยู่ฝ่ายชนชาติที่เป็นศัตรู มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ได้ นั่นคือ ความหวังว่าสักวันสงครามจะยุติ

กลุ่มผู้ถูกกักกันที่รอดชีวิตจำนวน 1,500 คน รู้สึกเหมือนมีไฟผ่านที่เดียว เพราะตระหนักว่าเครื่องบินลำนั้นมาช่วยพวกเขา ขณะที่เสียงเครื่องบินดังขึ้นเรื่อยๆ บางคนตะโกนว่า “ดูนั่นสิ มีธงชาติอเมริกัน ติดอยู่ที่ด้านข้างด้วย!” และแล้วในความงุนงงที่ไม่น่าเชื่อ มีเสียงเล็ดลอดว่า “ดูสิ เขาโบกมือ ให้เรา

ด้วย! คนเหล่านั้นรู้ว่าเราเป็นใคร และเขากำลังจะมาช่วยเราแล้ว” ณ จุดนี้กลุ่มผู้ถูกกักกันที่สกปรกมอมแมมตื่นตื่นเกินกว่าที่จะรับได้และมีมาก กว่าความเคียดแค้น

ความเหน็ดเหนื่อยและการคิดถึงบ้าน ความสับสนอลหม่านเกิดขึ้น คนวิ่งกันจ้าละหวั่นเป็นวงกลม โห่ร้องกันอย่างสุดเสียงพร้อมทั้งโบกไม้โบกมือไปมา

ทันใดนั้นฝูงชนที่กำลังเหนื่อยหอบก็อ้าปากค้างและจ้องมองเครื่องบินอย่างเงิบๆ เพราะเวลานั้นได้ห้องเครื่องบินได้เปิดออกและหลายคนเริ่มกระโดดร่มชูชีพลงมา นี่คือนาทีเหลือเชื่อ การช่วยชีวิตพวกเขาในครั้งนี้ไม่ใช่จะมาถึงสักวันหนึ่งแต่ได้มาถึงแล้วในวันนี้ **เดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำ** ไปเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา!

คลื่นฝูงชนมาออกันที่ประตูสนาม ไม่มีใครกลัวปืนหลายกระบอกที่จ่อจากหอคอยอีกต่อไป หลายปีแห่งความกังวลใจและความรู้สึกโดดเดี่ยวได้สูญสิ้นไปแล้ว พวกเขาวิ่งกรูไปที่ประตูเพื่อหาพลร่มที่กำลังจะถึงพื้นเหล่านั้น

ในที่สุดคนเหล่านั้นต่างกรูมาที่ค่ายพร้อมพวกทหาร ผู้บัญชาการค่ายยอมจำนนโดยไม่มีการต่อสู้ สงครามยุติจริงๆ ความเป็นอิสระได้มาถึง โลกใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง ในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระผู้ช่วยให้รอดบาปของเราจะเสด็จลงมาจากฟ้าผ่าในหมู่เมฆเพื่อช่วยเรา ความโหดร้ายที่น่ากลัวอันยี่ดียวของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันจบลงในที่สุด มีการจัดเลี้ยงฉลองกันในวันนั้น ต่างโห่ร้องด้วยความปิติยินดี ในที่สุดเราก็เข้าใจว่า “พระองค์กำลังเสด็จเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกที เราสามารถเห็นบรรดาทูตสวรรค์กำลังเป่าแตร เสียงดังขึ้นเรื่อยๆ เมฆแห่งพระสิริสว่างไสวขึ้นเรื่อยๆ จนเราไม่สามารถจะทนดูแสงนั้นได้ แต่เราก็ไม่หยุดที่จะละสายตาเพราะตระหนักดีว่า “พระองค์ทอดพระเนตรมาที่เรา พระองค์ทรงรู้ว่าเราเป็นใคร” เราต่างปิติยินดีจนอธิบายไม่ได้ “นี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์กำลังเสด็จมาเพื่อข้าพระองค์ ไม่ใช่สักวันหนึ่งแต่เป็นเวลานี้ และเดี๋ยวนี้จริงๆ”

ท่านพร้อมที่จะต้อนรับจอมกษัตริย์แห่งชาวประเสริฐแล้วหรือยัง? หากท่านยังไม่รู้สึกเช่นนั้น ขอเชิญท่านทูลเชิญพระเยซูคริสต์ด้วยตัวเอง เพื่อขอให้พระองค์สถิตในชีวิตท่านเสียแต่เดี๋ยวนี้ การเสด็จกลับมาของโลกของพระเยซูสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับโลกได้ฉันใด การเสด็จมาประทับอยู่ในหัวใจของท่านย่อมช่วยให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของท่านได้ฉันนั้น พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ พระองค์สามารถช่วยท่านให้พ้นผิดและพ้นจากการถูกเผาด้วยบาป ยิ่งกว่านั้นทรงมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่านด้วย

การเสด็จมาของพระเยซูสามารถเปลี่ยนชีวิตการตกอยู่ในบาปได้จริง เหมือนกับครั้งที่พระเยซูเสด็จมาในโลก และได้มอบสันติสุขให้แก่โลกของเรา ท่านสามารถฟังฟังพระเยซูคริสต์ได้ พระองค์ทรงเตรียมท่านไว้สำหรับการเสด็จมาของพระองค์และมอบหลักประกันชีวิตนิรันดร์อันประเสริฐยิ่งแก่ท่าน

บทที่ 8 เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อท่าน

อ่านบทเรียน พบแล้ว บทที่ 8 จากนั้นตอบคำถามในบทสอบถามนี้และส่งไปยัง

โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณีย์วิถีแห่งชีวิต

ตู้ ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

จงตอบคำถามต่อไปนี้ ท่านสามารถย้อนกลับไปอ่านบทเรียน **พบแล้ว** เพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง การค้นหาคำตอบจะช่วยให้ท่านจดจำเนื้อหา ตัวเลขด้านซ้ายของแต่ละตอน ตรงกับตัวเลขในบทเรียน **พบแล้ว** เพื่อช่วยค้นหาคำตอบของบทที่ 8

อ่านบทเรียน **พบแล้ว** บทที่ 8 อีกครั้ง จากนั้นกาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่เห็นว่าข้อความถูกต้อง

1. ___ ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า "เราจะกลับมาอีก"
___ การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูกล่าวไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 2,500 ครั้ง
___ หลังจากທີ່พระสัญญาของพระเยซูที่จะเสด็จมาครั้งแรกสำเร็จแล้ว เราสามารถมั่นใจได้ว่าพระองค์จะต้องเสด็จกลับมาครั้งที่สองอย่างแน่นอน
2. ___ การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูไม่ใช่เรื่องปิดลับแต่อย่างใด
___ พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองด้วยร่างกายจริง
___ ทุกคนจะได้เห็นพระเยซูเสด็จกลับมา
___ ทูตสวรรค์จะร่วมเดินทางมาพร้อมกับพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จมา
___ พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กำหนดวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งไว้แล้ว
3. ในวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา
___ พระองค์จะรวบรวมบรรดาผู้ที่ได้รับความรอดที่รอคอยพระองค์
___ พระองค์จะปลุกคนชอบธรรมที่ตายแล้วให้ตื่นขึ้นจากหลุมฝังศพ
___ พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายของบรรดาคนชอบธรรม เพื่อเขาจะไม่เจ็บป่วยและตายอีกต่อไป
___ พระองค์จะทรงรวบรวมบรรดาคนชอบธรรมและนำเขาไปสวรรค์
___ พระองค์จะปล่อยให้คนชอบธรรมบางคนอยู่ในโลกนี้
___ คนอธรรมที่มีชีวิตอยู่ในโลกจะถูกทำลาย
4. อ่านตอนที่ 4 ของบทเรียนบทที่ 8 และตอบคำถามชวนคิด ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูในอีกไม่นานนี้?
